

ใครยังโสดเชิญทางนี้ค่ะ.

นำเสนอเมื่อ : 4 พ.ค. 2552

ใครยังโสดเชิญทางนี้ค่ะ มาเรียนรู้ศิลปะของการทำตัวให้ผู้ชายอยากเข้าหาอยากใกล้ชิด

เคล็ดลับให้ผู้ชายอยากใกล้ชิด

ใครยังโสดเชิญทางนี้ค่ะ มาเรียนรู้ศิลปะของการทำตัวให้ผู้ชายอยากเข้าหาอยากใกล้ชิด



ทะเลแม่วิ้นส์

หากทำไต่ครบถ้วนครบถ้วนความละก็... รับรองว่าห้วงวันได้บ้านไม่มีวันแห้งแน่นอน
อันดับแรกคือใบหน้าต้องดูผ่อนคลายมีความสุข ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้ชายดีๆ ให้เขามหา
สาวโสดหลายคนมีปัญหาในการแสดงอารมณ์หรือความมีชีวิตชีวาในที่สาธารณะ
เพราะเรื่องนี้ต้องอาศัยความเชื่อมั่นในตัวเองและการใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ทำตัวให้เป็นธรรมชาติ

ผู้หญิงที่ดูเป็นธรรมชาติและมีความสุขในช่วงเวลาพักผ่อน ไม่แสดงที่ท่าสนใจกับสิ่งรอบตัว
จะได้รับความสนใจในทางบวกมากกว่าผู้หญิงที่กะเบีบบะปายเดอดตา หนานิวคิวขมวด ดูวิตกกังวล
หรือหวาดกลัวบุคคลผู้ไม่พึงประสงค์ สาวโสดส่วนใหญ่เวลาอยู่ในที่สาธารณะ มักแสดงที่ทาราวกับว่า
พยายามอยู่กับฉันนะ ! โดยลึ้มคิดไปว่า
การทำตัวสบายๆผ่อนคลายในที่สาธารณะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ชายน่ารักเข้ามาใกล้ชิด

เลือกสถานที่

ก่อนอื่นต้องหาสถานที่ซึ่งเรารู้สึกสบายใจเวลาอยู่ที่นั่น ไม่ว่าจะไปทานอาหารกับเพื่อน
หรือจิบกาแฟอันหนึ่งสักคนเดียว ถูกรู้จักกับพนักงานไต่ยิ่งดี
เราจะกลายเป็นที่จดจำและเป็นลูกค้าที่ได้รับการต้อนรับอย่างดี ไม่จำเป็นต้องไปนั่งตามคัฟตามบาร์
เอาแคร์รานหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนัก เปิดนานทั้งวัน บรรยากาศในรานสบายๆเป็นกันเอง
มีพนักงานที่เป็นมิตรให้บริการดี อาจเป็นรานอินเตอร์เน็ตคาเฟ่หรือรานกาแฟเบาๆแถวบ้านที่มีบริการอาหารเช้า
หรือสถานที่ๆสามารถนั่งแซ่จิบกาแฟอันหนึ่งหลังจากเดินช้อปปิ้งมาทั้งวัน หรืออาจเป็นรานอาหารสุดโปรดก็ได้

หาสมัครพรรคพวก

เมื่อเลือกสถานที่ไต่แล้วก็เริ่มทำตัวสบายๆให้เป็นที่สังเกต
ด้วยการมาทานอาหารกับเพื่อนสาวลับตาหุละครั้ง หรือพาลูกคามาทานข้าว
หรือพาเพื่อนหนาใหม่มานั่งดื่มอะไรนิดหน่อย จำชื่อพนักงานเสิร์ฟให้ไต่ ถ้าเป็นไปไต่ให้ที่ปด้วยก็ไต่
จะไต่เป็นที่จดจำของพนักงาน และกลายเป็นลูกค้าขวัญใจพนักงาน
ซึ่งจะช่วยระวังภัยเฝ้าดูทุกคนที่เข้ามาและออกไป ทำให้เราไม่กลัวคนแปลกหน้าที่เข้ามาคุยด้วย
เพราะมีเพื่อนอยู่รอบตัวคอยดูแล

ทำตัวสดชื่น

เวลามากับเพื่อน ต้องแน่ใจว่ามีเพื่อนเป็นพวกบ้านเทิงเฮฮา เพื่อให้เราหัวเราะและยิ้มไต่บ่อยๆ

แต่ถ้ามีคนเดียว ให้มองไปรอบตัวบ่อยๆ สบตากับใครสักคนบ้าง ลองได้อยู่ถูกที่แล้วละก็ เราจะรู้สึกเหมือนอยู่บนเลยเชียว หลังจากนั้นเราจะเริ่มสังเกตเห็นใครไปใครมา ในขณะที่เดียวกันก็รู้สึกอิสระผ่อนคลายมากพอที่จะสบตาและยิ้มกับคนแปลกหน้า เพราะเรากำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนตัวของเราไงคะ

เสน่ห์แผ่กระจาย

ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่า เราเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นธรรมชาติและวางตัวสบายๆในที่สาธารณะ ความรู้สึกนี้จะแผ่กระจายออกมาจากตัวเราไปสัมผัสกับผู้อื่น...มากมายเสียจนถึงดูความสนใจจากผู้ชายได้ เช่น ถ่าไปนั่งฟังเพลงแจ๊สเบาๆอย่างสบายอกสบายใจที่ร้านอาหารในคืนวันเสาร์ ไปหน้าเพลงประกวดความสุขและความมีชีวิตชีวาอย่างเป็นธรรมชาติ อารมณ์แบบนี้จะเชื้อเชิญผู้ชายที่มีความกล้าและเป็นคนมีสุขภาพจิตดีพอที่จะเลือกผู้หญิงซึ่งเชื่อมั่นในตัวเองแบบนี้

นี่คือวิถีเฟลิร์ทแบบนุ่มนวลโดยไม่เสี่ยงอันตรายสำหรับสาวโสดที่ต้องการพบผู้ชายหน้าใหม่ๆในชีวิต ในขณะที่ทำตัวผ่อนคลายก็ไต่ต้นตัวกับโลกที่อยู่ล้อมรอบ เราจะไม่รู้สึกว้าวหวาดหวั่นเล็กเวลาอยู่ในที่สาธารณะ แถมยังได้พบผู้ชายมากมายหน้าใหม่ๆอีกด้วย.